



Lão gia ..K20 trông vẫn đầy phong độ như ngày ...20 tuổi



Thế hệ thứ ba



Văn nghệ

**Tổng kết
một năm
hoạt động
của Hội Võ Bị
Victoria-
Úc Châu (năm 2003)**



Bắt đầu cho một năm đổi mới theo đà cải tiến của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN/Hải ngoại, Hội CSVSQ/TVBQGVN/Tiểu Bang Victoria (VoBiVic.) cố gắng giữ vững tiến trình sinh hoạt nhằm vào 3 mục tiêu định hướng là:

- 1. Tái tổ chức BCH với thành phần nhân sự năng động gồm có CSVSQ, quý phu nhân và các cháu tham gia vào việc điều hành cho phù hợp với nhiệm vụ mới, niềm tin mới.*
- 2. Phổ quát và gây tạo ý thức, tinh thần cộng đồng để thực hành tham gia sát cánh với Cộng Đồng NVTĐ và Cộng Đồng người Úc.*
- 3. Dẫn mọi tiềm lực của Hội cho phong trào TTNDH; thu hút giới trẻ con em hội viên vào đoàn thể với những sinh hoạt lành mạnh vui tươi, gây ý thức trách nhiệm, tình nguyện dẫn thân theo bước truyền thống của cha anh.*

Nhân định sau một năm hoạt động:

Mặc dầu có tính cục bộ và chủ quan, nhìn chung Hội nhà chúng tôi đã và đang có những nét cá biệt riêng trong tiến trình phát triển đồng bộ theo chủ trương của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN/Hải ngoại đã đề ra.

- Hướng phát triển của Hội có nhiều thuận lợi sau khi tân BCH được thành lập với sự tham gia nhiệt tình của các chi*

và các cháu. Điều hợp tình hợp lý này thể hiện ước muốn chung của mọi người là, có sự tôn trọng, đặt để vai trò của các khoá B và C (trước nay chỉ có lời ca ngợi, cảm ơn suông mà chưa thực sự đánh giá cao năng lực, mời gọi tích cực tham gia vào sinh hoạt chính mạch). Công tác của Hội nhà từ đó vừa tăng cường nhân sự đông vui, nhân lực hoạt động hào hứng, vừa làm công tác điều hợp dễ dàng hơn (có sự thông cảm, đoàn kết hiểu biết và lòng tự nguyện quên việc riêng lo việc chung) và tạo cách nối tiếp truyền thống Võ Bị sống động hơn. Điển hình là những buổi sinh hoạt họp mặt ngày càng đông hơn vui hơn, nhiều sáng kiến hơn, lòng hoà thuận nhiều tình thân ái bao dung, chia sẻ tình cảm thân thiện trong một đại gia đình Võ Bị biết tương kính nhau.

- Với tình hình của cộng đồng người Việt tỵ nạn ngày càng trưởng thành, ý thức chính trị được nâng cao qua những phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do tự tưởng cho quê nhà Việt Nam. Hội VõBịVic kêu gọi nhau tham gia, nhập bạn với các hội đoàn khác, hoà hợp với CĐNVTD trong các sinh hoạt lễ hội văn hoá, phát huy tinh thần chiến đấu của cựu quân nhân QLVNCH, ý thức đóng góp của người tỵ nạn chống mọi âm mưu chia rẽ, tuyên truyền của CSVN.
- Nỗ lực hình thành và xây dựng Đoàn TTNDH đang được Hội thực hiện. Quý niên trưởng cao tuổi luôn quan tâm đến lớp hậu duệ. Anh chị em trong Hội đặt tổ chức TTNDH lên hàng ưu tiên. Các cháu đang mời gọi bạn tham gia. Với sự ưu ái quan tâm của cha mẹ và lòng nhiệt thành của lớp trẻ, chúng tôi hy vọng rằng với từng bước vững chắc Đoàn TTNDH/Hội VõBị Vic sẽ khởi sắc. Truyền thống Võ Bị ngày trước là lãnh đạo chỉ huy, tuổi trẻ ngày nay trong môi trường văn minh tự do dân chủ là dẫn thân phục vụ. Dẫn dắt, tiếp nối cũng là truyền thống tập quán của Võ Bị: đàn anh dẫn dắt đàn em, cha chú dẫn dắt con cháu.

Đến cuối năm 2003, những báo cáo cụ thể của Hội VõBi Vic xin ghi nhận như sau:

- Ngày mồng 2 Tết Nguyên Đán Quý Mùi. Ăn mừng tân niên năm 2003 do vợ chồng CSVSQ Nguyễn Phát Hiển k28 khoản đãi nhân chuyển về từ Queensland vì nhớ anh chị em dưới Melbourne quá nên phải về thăm.
- Ngày 12-4-03 làm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với CĐNVTD.
- Ngày 20-4-03 họp mặt đông đảo với sự tham dự bất ngờ của các anh chị em từ Sydney(NSW) và Adelaide(Nam Úc) ghe tin vui đến tham gia. Tân BCH/Hội Võ Bị Vic. được bầu ra cho nhiệm kỳ 2003-2005 trong dịp này.
- Ngày 25-4-03 tham dự diễn hành AnZac Day (Ngày Quân Lực Australia) tại thành phố Melbourne. Trong ngày, đáp lời mời của Hội CQN/TB Vic, Hội VõBi Vic thuyết trình đề tài: Việc hình thành Đoàn TTNDH, lớp hậu duệ của Hội Võ Bị.
- Ngày 18-5-03 Hội trưởng Tây Úc, CSVSQ Nguyễn Thành Phúc k19 và phu nhân đến thăm viếng và tham quan ở xưởng làm phim VõBi Vic đang quay cảnh thuyết minh giới thiệu Video Lưu Niệm VõBi Vic.
- Ngày 20-7-03 họp bạn TTNDH Get friendly, tập họp con em các gia đình CSVSQ hội viên.
- Ngày 6-9-03(Father Day làm ngày Nhớ Công Ông Cha Mẹ) họp mặt chung vui với các cháu TTNDH.
- Ngày 29-11-03 tham gia với cộng đồng cuộc biểu tình phản đối đài TV SBS phát hình VC tại city Melbourne. Trong ngày đón tiếp CSVSQ Đình Quốc Hùng K16 (LHT/CSVSQ/Úc Châu và CSVSQ Châu Phước Cơ K22A (LHP Ngoại vụ) đến thăm và thảo luận với BCH nhiều vấn đề chung về công tác tổ chức, TTNDH, và những việc phải

làm trong tương lai.

- *Trong 2 ngày 6 và 7-12-03 dưới sự hướng dẫn của CSVSQ Vũ Văn Chương k28 Phụ tá Đặc trách TTNDH và Đoàn phó/ĐTTNDH Trịnh Mai Lan k16C, 12 cháu TTNDH tham dự Trại Họp Bạn Văn Xuân An (Trại hè Thanh niên do CĐNVTD/Vic tổ chức hàng năm).*
- *Ngày 14-12-03 buổi họp mặt Tất Niên Gia Đình VõBị Vic và ra mắt chính thức BCH Đoàn TTNDH/Vic.*

Ngoài ra trong năm Hội cũng thường xuyên đề cử người đến thuyết trình (theo lời mời) hay sinh hoạt kỷ niệm với các hội đoàn bạn trong tinh thần đồng đội, hữu nghị.

Hiện nay Hội VõBịVic đã có website trên internet (vobivic@yahoo.com) do Đình Quốc Tuấn k16C, Đoàn trưởng TTNDH thực hiện và CSVSQ Nguyễn Văn Doanh k29 làm Moderator, là phương tiện truyền thông nhanh chóng, phổ biến tin tức, trao đổi thông tin, chia sẻ vui buồn giữa hội viên và tin tức cập nhật từ Tổng Hội hay các hội bạn.

Tranh thủ kỹ thuật thông tin hiện đại kết hợp với tinh thần đa hiệu, Hội cũng đã tận dụng năng lực riêng làm phim ảnh digital để thực hiện CD hoặc DVD giữ tài liệu, lưu niệm, phổ biến đa dạng hình ảnh đời sống, giải trí...

Tuy nhiên Hội cũng có những yếu kém nhất định về điều hành và hoạt động và khả năng gây quỹ vì chưa nhận định rõ ràng về những mục tiêu dài hạn, thủ tục hành chánh chính quyền hội đoàn hoạt động từ Tổng Hội/Hải ngoại và Liên Hội/Úc Châu để đưa vào hoạt động chính quy (Bản NỘI Quy lập Hội, lập Đoàn TTNDH). Chia sẻ với những hội Võ Bị địa phương bạn, chúng tôi cố gắng làm hết sức mình trong khả năng hạn hẹp, khiêm nhường.kỳ vọng vào sự hướng dẫn, chỉ đạo chung thiết thực của lãnh đạo từ Tổng Hội, Liên Hội.

Ban TỔNG KẾ HOẠCH NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VÕ BỊ VIC COUNCIL

là do tinh thần Vô Bị Một Ngày Vô Bị Mãi Mãi của các CSVSQ hội viên nhiệt tình đóng góp, quý phu nhân Phụ Nữ Lâm Viên nội trợ khéo tay, giải việc nhà, đảm đang việc hội, các cháu TTNDH trưởng thành để tiếp nối phục vụ.

Melbourne (Vic., Australia), ngày 15-12-03

TM.BCH.Hội CSVSQ/TVBQGVN/TB Victoria (VoBiVic)

CSVSQ Trần Cẩm Tường K19

Hội Trưởng

HÌNH ẢNH SINH HOẠT



Biểu tình phản đối đài TVSBS

*CSVSQ /K28
Vũ Văn Chương
và đoàn phó
Trịnh Mai Lan 16c*



*ĐTNDH
Vic. Sinh hoạt*

*Sinh hoạt,
trao đổi học hỏi
lẫn nhau*





Tết niên VB



Bánh tết niên



Hội trường chúc Tết



Trưởng đoàn TTNDH



Đoàn TTNDH Vic



Vui Xuân



Lá Thư Tổng Đoàn Trường TĐ/TTNDH

*Kính Thưa Các Bác, Các Cô, Chú
Các Anh Chị Em Đoàn Viên Thân Mến*

Một năm nữa qua đi, một năm mới sắp đến. Có thể nói 2003 là năm đánh dấu nhiều sinh hoạt đáng ghi nhớ cho Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu khắp nơi. Chúng ta khởi đầu bằng một cuộc vận động vô cùng tích cực và cam go cho lá cờ vàng 3 sọc đỏ được vinh danh tại tiểu bang Virginia. 12 tháng sau, đã có gần 30 thành phố, quận hạt và tiểu bang Louisiana thông qua nghị quyết vinh danh quốc kỳ Việt Nam.

Chúng ta đã cổ động được 20 đoàn viên TTNDH khắp nơi, kể cả xa xôi như Sydney, Úc đến Hoa Thịnh Đốn tham dự chương trình huấn luyện tuổi trẻ lãnh đạo. TTNDH đã có Daniel Tì, K29/2, tuổi vừa ngoài 20, hãnh diện đứng cùng những học giả tên tuổi thuyết trình về sự sụp đổ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa, và đã được tán thưởng nhiệt liệt. TTNDH cũng đã có Ngô Phương Chi, đến Hoa Thịnh Đốn để tu nghiệp tại quốc hội Hoa Kỳ. TTNDH đã bắt đầu tham gia vào chính mạch của ngành hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ.

Với đà sinh hoạt sẵn có, Năm Mới 2004 chắc chắn sẽ mang nhiều hứa hẹn ngoạn mục và đầy thử thách khác. Năm 2004 sẽ là một năm tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, việc vận động cử tri, việc xử dụng lá phiếu một cách chiến lược là vũ khí lợi hại của chúng ta trong công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Nhân Quyền cho dân tộc. Đó là dựa trên tầm nhìn quốc nội. Trong phạm vi của Tổng Hội Võ Bị, năm 2004 sẽ là năm của Đại Hội Võ Bị Hại Ngoại lần thứ 14, sẽ được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn vào đầu tháng 8. Đại Hội TTNDH 2004 cũng sẽ được tổ chức song song trong 4 ngày. Ban Chấp Hành dự trù sẽ tổ chức những buổi hội thảo về những

đề tài chuyên nghiệp, hội thảo với các vị dân cử thuộc chính quyền địa phương, ngày sinh hoạt chung tranh đua ngoài trời, và dĩ nhiên, những chuyến viếng thăm các cơ quan công quyền. Đại Hội sẽ là cơ hội thuận tiện để đoàn viên TTNDH khắp nơi gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau qua qua các sinh hoạt và hội thảo chung.

Năm 2003 cũng đánh dấu sự phát triển của TTNDH. Từ tháng 5 năm 2003, đoàn TTNDH Melbourne Australia đang thành hình. Đoàn TTNDH Canada cũng đang chuyển mình hoạt động. Cộng với những đoàn đã thành hình cùng những thân hữu đã đến với TTNDH trong thời gian qua, hy vọng rằng Đại Hội Võ Bị và TTNDH hải ngoại 2004 sẽ mang nhiều hứa hẹn. Hơn bao giờ hết, sự tham gia, đóng góp của các anh chị em trẻ thật vô cùng cần thiết.

Trước thềm năm Giáp Thân xin kính chúc quý Bác, Cô, Chú, các anh chị em đoàn viên cùng quý quyến một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng và nhiều Thắng Lợi. Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng, xin hướng lòng về quê hương yêu dấu, nguyện cầu cho Việt Nam sớm hát khúc khải hoàn.

*Kính Chào,
Trần Quốc Dũng
Tổng Đoàn Trưởng*



SINH HOẠT TTNDH NĂM 2003

Tham Dự Đại Hội Võ Bị và TTNDH tại Âu Châu

Vào những ngày 22-25 tháng 7 năm 2003, Liên Hội Võ Bị và Liên Đoàn TTNDH Âu Châu đã tổ chức Đại Hội Võ Bị và TTNDH 2003 tại vùng ngoại ô thủ đô Paris, Pháp quốc. Đại hội đã được sự hưởng ứng đông đủ của các hội Võ Bị tại Âu Châu cũng như Mỹ Châu. Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng đã có mặt tham dự. Nhân dịp này, Tổng Đoàn TTNDH đã gửi tặng một số DVD ghi lại ngày khánh thành tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Westminster, California và một số sách Không Hoà Bình, Chặng Danh Dự: Nixon Kissinger và Sự Phản Bội tại Việt Nam, bản Việt ngữ với chữ ký của tác giả Larry Berman.

Trong 3 ngày Đại Hội, trong khi các bác, các chú hội họp và bầu lại Ban Chấp Hành, TTNDH, với sự tham dự rất đông đủ từ khắp nơi, đã có những trò chơi thể thao, tổ chức du ngoạn để xem Kinh Đô Ánh Sáng về đêm, tập dượt văn nghệ, cùng karaoke và nhiều trò chơi giải trí khác. Đêm văn nghệ bế mạc, với sự tham dự của nhiều quan khách trong vùng, TTNDH đã trình diễn những bài đồng ca ý nghĩa như Xin Hãy Làm Ánh Đuốc và nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng. Những màn trình diễn độc đáo của TTNDH đã tạo những màn cười khó quên và đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Trong nhiệm kỳ mới 2003-2005, thành phần Ban Chấp Hành của Liên Hội Võ Bị và Liên Đoàn TTNDH Âu Châu gồm:

Liên Hội Trưởng: chú CSVSQ Nguyễn Vĩnh Giám K19

Đặc trách TTNDH tại Đức/Hòa Lan:

chú CSVSQ Hoàng Tôn Long K31

Đặc trách TTNDH tại Pháp/Bỉ: chú CSVSQ Nguyễn Hữu Xương K25

Liên Đoàn Trưởng TTNDH: chị Mai Ngọc Sương K12/2

Liên Đoàn Phó: anh Nguyễn Vĩnh Quang K19/2, chị Nguyễn Xuân Phước K25/2 và Phạm Nguyễn K23/2

Đại Hội đã kết thúc với sự lưu luyến của mọi người. TTNDH hẹn nhau sẽ cố gắng tái ngộ tại Đại Hội Võ Bị Hải Ngoại lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2004 tại Hoa Thịnh Đốn.

Tham Gia Chương Trình Cổ Động Cử Tri và Vận Động Bầu Cử tại Virginia

Vào cuối tháng 8 năm 2003, TĐ/TTNDH cùng các đoàn thể trẻ trong vùng như VPAC và NCVA phát động chương trình cổ động cử tri và vận động cho cuộc bầu cử tại tiểu bang Virginia. Trong vòng 5 tuần lễ liên tục, TTNDH đã có mặt tại trung tâm thương mại Eden vào mỗi cuối tuần để vận động đồng bào Mỹ gốc Việt ghi danh đầu phiếu. TTNDH cũng đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình tiếng Việt cùng các hội đoàn bạn để nói về tầm quan trọng của việc tham gia các cuộc bầu cử cấp địa phương, cũng như nói về những khó khăn trong công tác vận động như đạo luật Help America Vote Act (HAVA). Những flier nói về lợi ích và sức mạnh của lá phiếu đã được phổ biến hằng tuần qua các báo chí địa phương.

Song song với công tác này, TTNDH cũng tham gia vào chương trình vận động bầu cử với các ứng cử viên từ Phường, đến Quận, đến cấp Thượng và Hạ Viện tiểu bang. TTNDH đã đến phỏng vấn các ứng cử viên về vấn đề thuế má, các chương trình an ninh cũng như xã hội cho dân cư, cho người già, cho đến quan điểm về vấn đề liên quan đến quyền lợi của các sắc dân thiểu số trong vùng. Ngoài ra, TTNDH cũng tham gia cùng kêu gọi sự tham dự của đồng bào trong vùng những diễn đàn cho các ứng cử viên đến nói chuyện do Hiệp Hội Các Sắc Dân Thiểu Số tổ chức.

Dựa trên một số yếu tố như quá trình ủng hộ của họ đối với

những mối quan tâm của người Mỹ gốc Việt hoặc quan điểm dành cho các chương trình trợ cấp dành cho các sắc dân thiểu số, TTNDH đã quyết định ủng hộ một số ứng cử viên trong nhiều chức vụ. Trong đêm tuyển cử, các ứng cử viên đắc cử đã chính thức cảm ơn cộng đồng Việt Nam trước cử tọa và báo chí. Nhật báo The Washington Post đã cho rằng đây là một điều đáng ghi nhận trong số báo phát hành ngày 5/11/03.

Tham Dự Đại Hội Toàn Quân

Một Đại Hội Toàn Quân, với sự tham dự của rất nhiều các Tổng Hội, Liên Hội, Hội Đoàn cựu quân nhân QLVNCH thuộc các quân, binh chủng cũng như lực lượng cảnh sát quốc gia và lực lượng bán quân sự đã được tổ chức tại Anaheim, CA vào những ngày 26-28 tháng 9 năm 2003. Tổng Đoàn TTNDH đã cùng Ban Chấp Hành Tổng Hội, Hội Đồng Tư Vấn, một số Hội Võ Bị Địa Phương tham dự. Tại đây, anh Tổng Đoàn Trưởng Trần Quốc Dũng đã được đề cử phát biểu cảm tưởng đại diện cho thế hệ hậu duệ. Những thành quả sinh hoạt của TTNDH đã được nhắc nhở đến nhiều lần.

TTNDH tại Melbourne, Australia họp mặt sinh hoạt

Đã từ lâu, TĐ/TTNDH luôn mong muốn một Đoàn hoặc Liên Đoàn TTNDH tại Úc Châu. Đến năm nay, niềm hy vọng đó đã thành sự thật. Vào tháng 5 vừa qua, TĐ đã nhận được sự liên lạc từ Chú Trần Cẩm Tường, Hội Trưởng Hội Võ Bị tại Melbourne. Chú giới thiệu 3 em thuộc thế hệ hai Võ Bị tại Melbourne. TĐ/TTNDH đã vui mừng liên lạc với đại diện là Trịnh Mai Lan trong giai đoạn đầu tiên. Sau đó, nhân tiện tổ chức khóa huấn luyện tuổi trẻ lãnh đạo (VAYLC), Hội Võ Bị Sidney đã gửi sang 2 TTNDH là Đỗ Quang Vinh K25/2 và Lê Mai. Sau khi trở về từ Hoa Thịnh Đốn, Vinh và Mai đã tổ chức một buổi họp mặt và hy vọng thành lập một đoàn TTNDH tại Sidney. Riêng tại Melbourne, được biết các anh chị em bạn trẻ thế hệ hai đã có buổi Picnic vào tháng 8 vừa qua và buổi họp mặt nhân dịp cuối năm. Theo như điện thư mới nhất từ Melbourne, các anh chị em thế hệ thứ hai đang tìm hiểu Nội

*Quy TTNDH và mong sẽ thành lập nay mai.
Hân hoan chào mừng TTNDH Australia, Melbourne và Sydney
vào đại gia đình TTNDH.*

Tham Dự vào Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản

Vào cuối tháng 10 năm 2003 vừa qua, một số nhân sĩ trong vùng Hoa Thịnh Đốn đã tìm đến TTNDH để nhờ tìm hiểu về Sáng Hội Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation). Qua một số chi tiết cung cấp, TTNDH đã tìm đến VOCMF và được biết rằng Sáng Hội đã được thành lập theo nghị quyết quốc hội HR3000 và đã được Tổng Thống Bill Clinton chấp nhận vào năm 1993.

Công tác cần kíp trước mắt của VOCMF, theo lời của Ông Jay Katzen, President, là làm thế nào để gây được số tiền cần thiết để thiết lập một đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân Cộng Sản trên thế giới. Qua sự vận động của ông, dân biểu Hoa Kỳ Dana Rohrabacher thuộc quận Cam, California, đã vận động một số mạnh thường quân bằng lòng tặng một số tiền tương xứng cho mỗi Mỹ Kim quyền được (dollar to dollar matching fund) trước cuối năm 2003. Ông Jay Katzen đã vô cùng phấn khởi trước sự tham gia của người Việt quốc gia, vì theo lời ông, dân Việt Nam đã và đang là nạn nhân khốn khổ dưới bàn tay của bạo quyền Cộng Sản.

Qua TTNDH, ông đã mời một nhóm đại diện người Việt đến tham dự đêm tiếp tân trao giải thưởng Truman – Reagan Freedom Award tại tòa đại sứ Slovakia. Tại đây TTNDH đã được mời phát biểu đại diện cho tiếng nói của người Việt tỵ nạn. Đại diện cho Ban Chấp Hành Tổng Hội, chú Trần Thanh Huyện K19, Tổng Hội Phó đặc trách ngoại vận cũng đã có mặt tham dự.

Sau buổi tiếp tân, một Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản đã được thành lập và

TTNDH là một thành viên đặc trách liên lạc. Ủy Ban liên phát động một chương trình gây quỹ cấp tốc qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, cũng như đã quyết định một buổi dạ tiệc gây quỹ. Riêng Tổng Hội Võ Bị và Tổng Đoàn TTNDH đã quyết định một chương trình gây quỹ trong nhà. Kết quả Tổng Hội và Tổng Đoàn đã quyên góp được \$4,400 Mỹ kim, và số tiền này đã được trao cho ông Jay Katzen vào đêm dạ tiệc

26/12/2003 . Tổng số tiền do đồng bào khắp nơi, từ Mỹ Châu, Âu đến Úc Châu đã lên đến trên 33 ngàn Mỹ kim. Số tiền do cộng đồng người Việt quyên góp đã cho VOCMF số tiền cần thiết để xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản.

Sáng ngày 30/12/2003, vào lúc 11 giờ, Ủy Ban đã trao số tiền đóng góp của đồng bào đến tận tay ông Chủ Tịch VOCMF là Dr. Lee Edwards và Giám đốc Jay Katzen tại công viên nơi tượng đài sẽ được thiết kế. Công viên này tọa lạc tại góc đường Louisiana và First tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bên hông của tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Đây là một địa điểm trang trọng và lễ dặt viên đá đầu tiên dự định sẽ vào tháng 2 năm 2004. Lễ khánh thành dự trù sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2004.

Tượng được điêu khắc là một sáng tác của một sinh viên Trung Hoa, tượng Nữ Thần Tự Do, đã bị bạo quyền cộng sản Trung Hoa tiêu diệt khi họ lên tiếng đòi tự do cho Trung Quốc.

Song song với việc xây dựng tượng đài, Sáng Hội còn thành lập một đài tưởng niệm với danh sách tên của các nạn nhân vô tội khắp nơi đã bị cộng sản sát hại trên mạng lưới Ethernet. Đồng thời Sáng Hội cũng đã mở một chương mục riêng để xây dựng một viện bảo tàng tội ác cộng sản. Chắc chắn người Việt quốc gia tị nạn cộng sản trên thế giới sẽ tích cực tham gia đóng góp.

Bữa cơm gây quỹ:

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản

Võ Nhân - K20

Sau khi tham dự dạ tiệc gây quỹ xây tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản do ông Jay Katzen, chủ tịch Sáng hội Victim of Communism Memorial Foundation (VOCMF), tổ chức tại tòa đại sứ Cộng Hòa Tiệp ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, ngày 20 tháng 11 năm 2003, phái đoàn Việt Nam, trong đó có cô Lữ Anh Thư, Tổng Đoàn Phó TTNDH, đề nghị:

1. Phổ biến rộng rãi về hoạt động của sáng hội xây tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản (VOCMF).
2. Tổ chức gây quỹ xây tượng đài trước ngày 31 tháng 12 năm 2003.

Cựu SVSQ Trần Thanh Huyện K.19 kêu gọi Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN hưởng ứng. Sau năm tuần lễ nỗ lực hoạt động, bữa cơm gây quỹ xây tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản đã được tổ chức trọng thể tại nhà hàng Phước Lộc Thọ (The Lucky Three), Falls Church, Virginia, ngày 26 tháng 12 năm 2003.

Hơn 500 khách, đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội kể cả các hội đoàn Cựu Quân nhân – đặc biệt có ông Jay Katzen, chủ tịch của Sáng Hội nạn nhân Cộng Sản và Bà Leslie Byrne – Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia đã tham dự bữa cơm gây quỹ.

Sau lễ chào Quốc kỳ Mỹ – Việt là lễ truy điệu để tưởng nhớ đến 5000 nạn nhân bị cộng sản chôn sống tại Cổ Đô Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Hình ảnh các Thanh Thiếu nữ Mỹ Việt lá quốc kỳ VNCH vắt qua chiếc áo dài, tay cầm nến, khăn trắng vắt ngang tay nghiêm trang trong tiếng kèn đồng ai oán đã thực sự gây xúc động cho những người hiện diện. Hàng triệu oan hồn nạn nhân của Cộng

Sản VN đang ẩn hiện quanh quẩn đâu đây!

Tiến sĩ Trần Văn Hải, điều khiển chương trình – Ông Đình Hùng Cường đã lên diễn đàn trình bày lý do tổ chức “bữa cơm Tưởng nhớ” gây quỹ xây dựng tượng đài nạn nhân Cộng Sản tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quan khách Mỹ Việt. Tiếp đến, Cô Lữ Anh Thư K.3/2, Tổng Đoàn Phó, Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu bước lên diễn đàn được quan khách cổ vũ nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay liên tục, đã phát biểu:

Senator Byrne

Mr. Katzen

Distinguished Guests

Ladies and Gentlemen:

I'm honored to be able to say a few words to welcome and thank you for being here tonight, to be a part of a great cause: raising fund to the Victims of Communism Memorial.

Over 100 millions people, 100 millions innocent lives perished at the hands of the communists, among them an estimated 3 millions Vietnamese. Who could forget the Imperial City of Hue where more than 5000 people were buried alive in a short 3-week time during the Tet offensive of 1968; or Cai Lay Elementary school where hundreds of school children killed by communist shelling. Today, 80 millions of Vietnamese are still being persecuted by the Vietnamese communist. Those are just a few examples of communist's crimes against humanity. Those atrocities cannot and must not be forgotten. Those innocent victims of communism need to be memorialized. The victims of communism memorial will also serves as reminder to future generations of crimes committed by communists so never to be repeated again.

Tonight, with your help, we will make it possible for VOCMF to bring the Memorial to our nation's capital in 2004. Let's pledge to be there at the Memorial dedication in October 2004.

I'd like to take this opportunity to thank Mr. Jay Katzen, president of VOCMF, for his efforts; and Senator Byrne, a champion for human rights for Vietnam, to be here with us.

Thank you and God Bless You.

Tiếp theo, bà Thượng nghị sĩ Leslie Byrne và Ông Jay Katzen lần lượt được mời lên diễn đàn có đôi lời cùng quan khách. Bà Byrne ngợi khen cộng đồng người Việt tại đây, bà hứa sẽ tiếp tục sát cánh với cộng đồng người Việt trong những hoạt động hữu ích, việc xây tượng đài tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản là điều cần thiết và phải làm. Ông Jay Katzen, chủ tịch sáng hội The Victim Of Communism Memorial Foundation, nhiều năm trong ngành ngoại giao và đã làm việc trong tòa đại sứ tại Romania. Ông trình bày về tượng đài tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản và diễn tiến những hoạt động của sáng hội này

Tiếp đến, cô Đinh Thúy Uyên một luật sư trẻ trong vùng báo cáo số tiền đã quyên được. Đồng thời cô công bố Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu ủng hộ đêm gây quỹ số tiền là \$4350 đô la. Ông Jay Katzen đã rời bàn danh dự bước lên khán đài. Cô Đinh Thúy Uyên giới thiệu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Lâm Duy Tiên K.12 – Tổng Hội Phó Miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Cựu SVSQ Trần Thanh Huyện K.19 – THP/Ngoại Vụ đại diện cho tập thể Cựu SVSQ Trường VBQGVN. Họ đã nắm chặt tay nhau – chuyện trò that thân mật. Tưởng như họ đã thông cảm với 100 triệu oan hồn nạn nhân Cộng Sản đang quanh quẩn đâu đó vì thiếu nơi an nghỉ. Tiếp đến, các hội đoàn khác đóng góp từ \$100 đô la đến \$500 đô la. Nhờ sự hưởng ứng tích cực của quan khách – số tiền gây quỹ đã hơn \$26,000 đô la. Ban tổ chức đã trao tận tay ông Jay Katzen trước sự hiện diện của mọi người.

Nhân dịp này một số nhân chứng đã lên diễn đàn kể lại những tội ác tày trời mà Cộng Sản đã gieo lên bản thân, gia đình hoặc làng xóm của họ.

Bữa cơm gây quỹ đã chấm dứt lúc 12 giờ khuya – trước sự mong mỏi của mọi người là Tượng Đài sớm hoàn thành.

Tượng đài
tưởng niệm
nạn nhân
Cộng Sản



Từ trái qua phải:
CSVSQ
TT Huyện K19
LD Tiên K12
Ông Jay Katzen

Cô
Lữ Anh Thư
TĐP
TĐTTNĐH

